

Số: .11./BC-QPN

Tiền Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 3 tháng đầu năm 2025

Căn cứ theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/1/2025 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ theo Kế hoạch số 03/KH-QPN ngày 21/1/2025 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực cho 3 tháng đầu năm 2025 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

##### 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN

Quỹ MOM tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật số 36/2018/QH14 về Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Ban điều hành Quỹ MOM đã triển khai Kế hoạch số 01/KH-QPN ngày 20/1/2025 V/v thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 tại Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 02/KH-QPN ngày 20/1/2025 về việc thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 03/KH-QPN ngày 21/1/2025 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

Ban điều hành đề nghị các Phòng/Ban/Bộ phận/Điểm giao dịch (Đơn vị) lập Kế hoạch thực hiện các phần việc cụ thể của Đơn vị phụ trách và tổ chức họp triển khai theo đúng nội dung quy định.

Thực hiện theo chỉ đạo, Trưởng các Đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn thể NLD, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong công tác PCTN. Toàn thể NLD thực hiện kỷ luật, tuân thủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra phát hiện và tham gia xử lý tham nhũng nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực, lãng phí.



*(Handwritten signature)*



Toàn thể NLD của Quỹ MOM ký xác nhận đã được tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan và cam kết, chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCTN. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người của người đứng đầu và NLD đối với công tác PCTN, tiêu cực tại Quỹ MOM.

## **2. Các biện pháp PCTN và công tác rà soát, ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Đến tháng 03/2025, Ban điều hành Quỹ MOM đã rà soát, sửa đổi, trình phê duyệt, ban hành các văn bản liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực; kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Quỹ MOM. Đồng thời, chỉ đạo Trưởng các Đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai công khai, minh bạch đến toàn thể NLD đang làm việc tại Quỹ MOM các văn bản liên quan công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực như sau:

+ Kế hoạch số 01/KH-QPN ngày 20/1/2025 V/v thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 tại Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang;

+ Kế hoạch số 02/KH-QPN ngày 20/1/2025 về việc thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang;

+ Kế hoạch số 03/KH-QPN ngày 21/1/2025 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

Trong kỳ báo cáo, Quỹ MOM còn ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 (theo Quyết định số 10/QĐ-QPN ngày 11/3/2025 V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025). Qua đó, Quỹ MOM quy định mức tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp với từng sự kiện, sự việc có phát sinh.

Quỹ MOM đặc biệt quan tâm sâu sát các hành vi tham nhũng thuộc ngoài nhà nước như các hành vi tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc liên quan.

Quỹ MOM thực hiện đồng bộ các nguyên tắc cơ bản về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; thực hiện việc kiểm soát XĐLI và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Quỹ MOM có lịch họp giao ban định kỳ hàng tháng đồng thời công khai các kế hoạch, kết quả hoạt động, triển khai hành động dự kiến phù hợp cho các bộ phận liên quan nắm chương trình phối hợp. Để chuẩn bị cho các chương trình, kế hoạch quan trọng thì Ban điều hành Quỹ thường yêu cầu toàn thể người lao động xem xét góp ý các nội dung liên quan cho phòng ban chuyên môn, thể hiện tinh thần dân chủ minh bạch trong tổ chức hoạt động.

Các văn bản được ban hành được gửi đến người lao động có liên quan qua các cuộc họp của Đơn vị hoặc thông qua hình thức mail nội bộ ([tenhanvien@mom.com.vn](mailto:tenhanvien@mom.com.vn)); phần mềm quản lý văn bản (<http://u.mom.com.vn/>).



Quỹ MOM triển khai các báo cáo PCTN, tiêu cực trên website mom.com.vn (<https://mom.com.vn/2021/11/van-ban-pctn/>).

Quỹ MOM còn tiếp nhận thông tin phản ánh từ đối tác, khách hàng thông qua các buổi họp giao ban hoặc qua trang website <http://mom.com.vn/lien-he/> (qua đó, người sử dụng có thể có ý kiến trực tiếp qua số điện thoại liên hệ hoặc nhập thông tin phản ánh ở Mục “Gửi thông tin đến MOM”).

### **3. Kết quả thực hiện các biện pháp PCTN**

Ban điều hành Quỹ MOM tiếp tục chỉ đạo các Đơn vị thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát XĐLI.

Quỹ MOM thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động, đặc biệt là các chính sách, chế độ liên quan đến NLD, khách hàng, đối tác, xây dựng định mức và thực hiện đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trưởng các Đơn vị thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, kế hoạch công việc, chỉ tiêu được giao trong năm 2025; không để xảy ra tình trạng trì trệ, thiếu công khai, minh bạch, tiêu cực trong giải quyết chế độ cho NLD, quyền lợi của đối tác, thủ tục vay vốn cho khách hàng và chịu trách nhiệm nếu có NLD thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, tắc trách, gây phiền hà cho đối tác và khách hàng.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Ban giám đốc, các Đơn vị và toàn thể NLD.

NLD Quỹ MOM luôn tuân thủ mọi quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nội quy lao động, quy định về kiểm soát XĐLI, quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

NLD Quỹ MOM tuân thủ PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt sở tay văn hóa Quỹ MOM, xác định rõ những việc phải làm hoặc không được làm, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm có thái độ lịch sự, thân thiện, tận tình hướng dẫn đối với đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác và khách hàng nội bộ trong quan hệ công việc.

### **4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.**

Đến tháng 03/2025, Quỹ MOM không có trường hợp vi phạm về PCTN, tiêu cực, lãng phí; cũng như chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng của các đơn vị, doanh nghiệp và khách hàng có liên quan đến NLD.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:**

Quỹ MOM tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 01/KH-QPN ngày 20/1/2025 V/v thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 tại Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 02/KH-QPN ngày 20/1/2025 về việc thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 03/KH-QPN ngày 21/1/2025 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.



Quỹ MOM thường xuyên tuyên truyền, triển khai pháp luật về công tác PCTN. NLD phải thay đổi tích cực nhận thức, hành vi, đề cao tính tuân thủ trong tất cả hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn. Mục đích của tuyên truyền còn giúp toàn thể NLD nhận diện các hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho đối tác và khách hàng. Từ đó, NLD có thái độ làm việc tích cực, không sai phạm các hành vi tham nhũng cũng như XĐLI.

Quỹ MOM xem xét nghiêm túc, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong phạm vi quản lý. Quỹ MOM tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm nhanh chóng, hợp lý các khiếu nại, tố cáo liên quan tham nhũng và XĐLI (nếu có).

Quỹ MOM rà soát, chấn chỉnh, nâng cao biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, công khai, minh bạch trong hoạt động, có kế hoạch thực hiện giải pháp luân chuyển vị trí công tác theo yêu cầu công việc.

Quỹ MOM tiếp tục đào tạo, tập huấn, nhắc nhở NLD thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa của tổ chức. Nâng cao tính chủ động phối hợp giữa các Đơn vị thực hiện công việc một cách tiết kiệm, tránh lãng phí, an toàn, hiệu quả.

Quỹ MOM đặt trọng tâm ưu tiên “phòng ngừa” tham nhũng, tuyên truyền hạn chế tuyệt đối xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, xung đột lợi ích.

### III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

Trong năm 2025, Quỹ MOM đề xuất Thanh tra tỉnh có thể mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra PCTN, tiêu cực; hướng dẫn công tác đánh giá PCTN hàng năm cho cán bộ, người lao động làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị để có điều kiện trao đổi nghiệp vụ, cập nhật thêm kiến thức, những thông tin bổ ích để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 03 tháng đầu năm 2025 trong lĩnh vực hoạt động của Quỹ MOM. Quỹ MOM kính báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ MOM để biết và chỉ đạo thực hiện.

#### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo);
- HĐQL (để báo cáo);
- Lưu: VT



Trần Thị Thanh Thụy